

Số: 26 /BC-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2017

I. Tình hình kinh tế - xã hội

1. Về kinh tế

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trong tình hình kinh tế thế giới thuận lợi¹ nhưng cũng có nhiều khó khăn, biến động khó lường². Kinh tế trong nước năm 2016 tăng trưởng không đạt kế hoạch, tình hình kinh tế đầu năm 2017 tuy hồi phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn³ đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân cả nước và của Tỉnh.

** Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn*

Sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2016-2017 đạt năng suất 64,04 tạ/ha, giảm 3,99 tạ/ha so với vụ Đông Xuân năm trước, phần lớn diện tích hiện đang trong giai đoạn thu hoạch cuối vụ, đã thu hoạch được 77,68% diện tích gieo trồng. Vụ lúa Hè Thu năm nay cũng đã bắt đầu xuống giống⁴ ở nhiều địa phương, tính đến nay (ngày 15/3/2017) đã gieo sạ hơn 57% diện tích (109.224 ha) so với Kế hoạch đề ra, lúa chất lượng cao chiếm 46,4%; nếp chiếm 19,6%; 5 giống chủ lực gồm IR 50404, OM 4900, Nàng Hoa 9, Jasmine 85 và OM 6976 chiếm tỷ lệ 60,7%.

Ngành chăn nuôi phát triển khá thuận lợi do không có dịch bệnh, tuy nhiên giá cả một số sản phẩm chăn nuôi giảm⁵ so với cùng kỳ do sức tiêu thụ của thị trường trong nước không ổn định, nguồn cung tăng. Đàn gia súc, gia cầm của Tỉnh tăng chậm trong thời gian qua nhưng đã từng bước khôi phục được số lượng như những năm trước đây⁶. Ngành thủy sản, mặc dù giá cá tra nguyên liệu⁷ tăng 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước nhưng các hộ nuôi vẫn thận trọng trong việc gia tăng số lượng, do không dự báo được nhu cầu trong ngắn hạn cũng như dài hạn, vì vậy diện tích và sản lượng cá nuôi (cá tra công nghiệp) của Tỉnh trong quý I, năm

¹ Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2017 là 3,4%, cao hơn mức 3,1% của năm 2016.

² Hoa Kỳ chính thức tuyên bố rút khỏi Hiệp định TPP, tác động của nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu, sụt giảm tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, tăng cường bảo hộ kinh tế của các nước...

³ Tính chung 2 tháng đầu năm 2017, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 2,42%, thấp hơn so với mức 6,6% của cùng kỳ năm 2016.

⁴ Các giống lúa chính: OM4900, OM6976, OM4218, Jasmine85, VD20, OM 545, OM 5451, IR50404...

⁵ Heo hơi giá 33.000 – 34.000 đồng/kg tăng 1.000 so với tháng trước, giảm 8.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước; giá bò duy trì ở mức thấp hơn các năm trước, người nuôi lợi nhuận rất thấp.

⁶ Ước tính số lượng đàn gia súc, gia cầm đến tháng 03/2017 gồm: Trâu 2.777 con; Bò 38.437 con; Lợn 271.650 con; gia cầm 5.835 ngàn con.

⁷ Giá cá tra thương phẩm có trọng lượng bình quân 0,7-0,8 kg/con dao động từ 24.500 – 25.500 đồng/kg.

2017 đạt 1.149 ha, tăng không nhiều so với cùng kỳ năm trước (tăng 0,55%); sản lượng thu hoạch đạt 79.827 tấn, tăng 0,35%. Ngoài nuôi cá tra, ở một số địa phương trong tỉnh nông dân còn nuôi cá rô, cá điêu hồng và các loại cá khác theo hình thức nuôi thương phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ nội địa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn mới, từng bước phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển bền vững, kết hợp thúc đẩy công nghiệp chế biến. Tỉnh tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhân rộng các mô hình mang tính đột phá trong cách tổ chức lại sản xuất cũng như mở rộng quy mô⁸ góp phần hình thành vùng sản xuất hàng hoá với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Khuyến khích xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu cho nông sản, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với công nghệ bao bì bảo quản nông sản tiên tiến, công nghệ phân bón thông minh, phương pháp canh tác lúa “ngập khô xen kẽ” để quản lý nước, máy cấy lúa vùi phân thông minh,... của Công ty cổ phần Rynan Agrifoods (thuộc tập đoàn Mỹ Lan) với các chia sẻ từ Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ - Tổng Giám đốc công ty; tìm hiểu về công nghệ sản xuất nông nghiệp trong nhà kính theo công nghệ của Israel của Công ty Azrom; nắm bắt thông tin thị trường thông qua kết nối với Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao. Các tác động dần dần tạo chuyển biến tích cực trong việc thay đổi cách thức sản xuất nông nghiệp của người dân, hướng đến mục tiêu của Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017⁹.

Ngoài ra, cơ hội phát triển nông nghiệp từ Đề án Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười (ba tỉnh Tiền Giang – Long An – Đồng Tháp) sẽ mang đến nhiều thay đổi tích cực cho nền nông nghiệp Tỉnh. Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần có điểm sinh hoạt cộng đồng của người nông dân, tính đến nay bà con nông dân trên địa bàn Tỉnh đã cho ra mắt 11 Hội quán gắn với từng ngành hàng đặc trưng của địa phương¹⁰. Công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong quý I năm 2017¹¹ (lũy kế toàn Tỉnh đã có 32 xã đạt chuẩn NTM)

⁸ Mô hình sản xuất lúa sạch của nông dân Võ Văn Tiếng, liên kết với Công ty Vinamit (hỗ trợ tài chính) để mở rộng diện tích sản xuất lúa sạch và bao tiêu toàn bộ sản phẩm; mô hình Hợp tác xã thuê đất trồng lúa sạch của Hợp tác xã Đức Huệ.

⁹ Chỉ tiêu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đến cuối năm 2017): tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả; tồn dư hoá chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản; ô nhiễm vi sinh trong thịt giảm 10% so với năm 2016. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (xếp loại A, B) tăng 10% so với năm 2016. 100% các tỉnh, thành phố phát triển, nhân rộng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn và công khai tại nơi bày bán cho người tiêu dùng.

¹⁰ Canh Tân Hội Quán (Nhãn - huyện Châu Thành); Minh Tâm Hội quán (Xoài - huyện Cao Lãnh); Nhân Tâm Hội quán (Chanh - huyện Cao Lãnh); Thanh Tân Hội Quán (Cam - huyện Lấp Vò); Duy Tân Hội Quán (Xoài – thành phố Cao Lãnh); Đồng Tâm Hội Quán (Xoài - thành phố Cao Lãnh); Xuân Hoà Hội quán (Lúa gạo - huyện Tháp Mười); Thành Tâm Hội quán (Cây có múi - huyện Lai Vung); Hội Quán Làng Hoa (Hoa kiểng - thành phố Sa Đéc); Hội Quán Làng Bột (Bột và các sản phẩm sau gạo - thành phố Sa Đéc); Nghĩa Nhân Hội Quán (Lúa gạo – huyện Tân Hồng).

¹¹ Gồm: xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười; xã An Bình, huyện Cao Lãnh; xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò; xã An Hòa và Hòa Bình, huyện Tam Nông.

** Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng*

Tình hình sản xuất một số sản phẩm chủ yếu của Tỉnh trong 3 tháng đầu năm 2017 duy trì mức tăng trưởng, góp phần cho tăng trưởng chung của giá trị sản xuất công nghiệp tăng 3,97% so với cùng kỳ năm 2016, ước tính đạt 14.254 tỷ đồng. Trong đó, Thủy sản chế biến (tăng 3,51%), thức ăn gia súc, thủy sản (tăng 5,97%), Gạo xay xát và lau bóng (tăng 3,65%),... Tuy sản xuất công nghiệp được cải thiện nhưng chuyên biến không nhiều, đảm bảo mức tăng trưởng nhưng còn khá thấp so với cùng kỳ năm 2015 (tăng 19,55%), nguyên nhân chính do đầu ra của các sản phẩm chủ lực nhất là Thủy sản chế biến còn gặp nhiều khó khăn.

Tiếp tục thực hiện chủ trương “*đồng hành cùng doanh nghiệp*”, trong quý I, Tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, tổ chức các buổi *Toạ đàm định hướng hoạt động và phát triển câu lạc bộ đặc sản Đồng Tháp, Toạ đàm Nâng cao giá trị nhãn hiệu bao bì sản phẩm hàng hoá cho cán bộ và doanh nghiệp*; thành lập Hội nữ doanh nhân tỉnh Đồng Tháp, Câu lạc bộ Khởi nghiệp của thành phố Cao Lãnh, Hội doanh nghiệp Lúa - Gạo đất Sen Hồng,... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm. Ngoài ra, Tỉnh còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia Diễn đàn “*Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và khởi nghiệp*”, kết nối với Câu lạc bộ Hàng Việt Nam Chất lượng cao để nắm bắt thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng, các tiêu chuẩn cứng,...; làm cầu nối hợp tác với các nhiều doanh nghiệp, tập đoàn có sở hữu nhiều thông tin kỹ thuật, công nghệ mới phù hợp với sản phẩm của địa phương, trong đó hợp tác với Công ty Rynan Agrifoods (Tập đoàn Mỹ Lan), các doanh nghiệp dẫn đầu trên địa bàn Tỉnh cùng trao đổi học hỏi kinh nghiệm, kiến thức mới từ các chuyên gia hàng đầu, các đối tác tiềm năng trong nhiều lĩnh vực, nhằm tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng nhãn hiệu và phát triển thương hiệu.

Tuy nhiên, tình hình phát triển doanh nghiệp trong các tháng đầu năm chưa đảm bảo kế hoạch của Tỉnh và tình hình chung của cả nước¹². Tính đến ngày 19/3/2017 có 99 doanh nghiệp thành lập mới¹³ (Quý I năm 2016 có 141 doanh nghiệp thành lập mới). Tổng số doanh nghiệp hiện nay đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh là 2.649 doanh nghiệp¹⁴.

¹² Kế hoạch của Tỉnh đến năm 2020 có 4.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; Tính chung cả nước 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 14.451 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 152,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 35% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 29,9%.

¹³ Quý I năm 2017: số doanh nghiệp giải thể: 36 DN; tạm ngưng: 67 DN; bỏ địa chi: 22 DN. Quý I năm 2016: số doanh nghiệp giải thể: 40 DN; tạm ngưng: 67 DN; bỏ địa chi: 224 DN.

¹⁴ Sau điều tra và đối khớp số liệu giữa Cục Thống kê, Cục Thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng số doanh nghiệp hiện nay đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh giảm 25 doanh nghiệp so với cuối năm 2016 (2.674).

Thực hiện kế hoạch 242/KH-UBND về khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm thực hiện. Tập trung các hoạt động truyền thông, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, tổ chức “*Lớp bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp*” cho cán bộ Lãnh đạo Sở, Ban, Ngành tỉnh và cán bộ phụ trách khởi nghiệp các ở ngành, địa phương và trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố; “*Lớp bồi dưỡng về tư duy khởi nghiệp cho sinh viên, thanh niên*” cho các Trường Đại học, Cao đẳng và phổ thông trung học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Thực hiện tư vấn, cung cấp thông tin và hỗ trợ đào tạo về khởi nghiệp thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, chương truyền hình về Khởi nghiệp (định kỳ 2 số/tháng),... nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong mọi người dân, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và ý chí tự vươn lên.

Dự kiến trong quý II năm 2017 sẽ cho ra mắt và vận hành Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp của Tỉnh, thành lập Hội đồng tư vấn khởi nghiệp, đưa vào hoạt động Website khởi nghiệp Đồng Tháp, xây dựng 02 cụm công nghiệp dành riêng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Sa Đéc và thành phố Cao Lãnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về mặt bằng làm việc, thử nghiệm sản xuất, chia sẻ không gian làm việc, sản xuất nhằm tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp, huấn luyện kỹ năng lập dự án cho sinh viên, thanh niên, các bước chuẩn bị đang được khẩn trương thực hiện.

Tiếp tục thực hiện giải đáp thắc mắc qua các kênh thông tin đã thiết lập (Cổng thông tin điện tử, Zalo, Facebook, email...) và giải đáp thắc mắc trực tiếp từ lãnh đạo Tỉnh qua mô hình “*Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp*”, đã tạo được các phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư, phản ánh qua vị trí xếp hạng thứ 3 (64,96 điểm) của tỉnh Đồng Tháp tại lễ công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) năm 2016¹⁵, trong đó có hai chỉ số dẫn đầu cả nước là chi phí thời gian và chi phí không chính thức. Trong nhiều năm liền (từ năm 2010 đến 2016), chỉ số PCI của Tỉnh luôn được duy trì trong top 5 dẫn đầu, cho thấy những hiệu quả thiết thực của các giải pháp và nỗ lực của chính quyền Tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp trong cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên tổng số điểm của PCI năm 2016 là 64,96 điểm thấp hơn năm 2015 (66,39 điểm - hạng 2), trong đó, 03 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2015 gồm: gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức. Có 7 chỉ số giảm điểm, đặc biệt đáng lưu ý là chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giảm 0,45 điểm so với năm 2015, Chỉ số tiếp cận đất đai giảm 0,24 điểm so với năm 2015, giảm 0,51 điểm so với năm 2014.

¹⁵ Cụ thể, 10 chỉ số thành phần PCI năm 2016 của Đồng Tháp: gia nhập thị trường (8,98 điểm), tiếp cận đất đai (6,57 điểm), tính minh bạch (6,92 điểm), chi phí thời gian (8,69 điểm), chi phí không chính thức (6,86 điểm), cạnh tranh bình đẳng (6,62 điểm), tính năng động của chính quyền (6,26 điểm), dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (5,49 điểm), đào tạo lao động (5,66 điểm), thiết chế pháp lý (6,77 điểm)

Kết quả thu hút đầu tư được duy trì khá tốt trong các tháng đầu năm 2017 với 11 dự án được chấp thuận chủ trương đăng ký đầu tư với tổng vốn là 1.086 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm trước tăng 01 dự án và tăng gần gấp đôi vốn đăng ký), thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư tại Đồng Tháp¹⁶.

** Lĩnh vực thương mại, dịch vụ*

Tình hình thị trường trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu tương đối ổn định, không có biến động lớn về giá cả; sức mua của các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết tăng khoảng 10-15% so với ngày bình thường; sau dịp Tết hoạt động lưu thông hàng hoá trở lại bình thường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trong quý I năm 2017 ước đạt 18.033 tỷ đồng, tăng 4,34% so với cùng kỳ¹⁷.

Nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch được thực hiện gắn với các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao. Với nhiều mô hình và điểm tham quan mới hấp dẫn như: Điểm du lịch cộng đồng cù lao Tân Thuận Đông; “Ngôi nhà hoa éch” của hộ ông Trần Thanh Hùng; tuyến kênh nội đồng tham quan hoa nhĩ cán tím tại Vườn quốc gia Tràm Chim đã thu hút đông đảo hơn 970 ngàn lượt du khách đến vui chơi, tham quan, trải nghiệm trong quý I năm 2017, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 130 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm 2016¹⁸.

Tình hình xuất khẩu Thủy sản chế biến gặp nhiều khó khăn do có sự cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác, ước khối lượng xuất khẩu trong quý I năm 2017 đạt 56.928 tấn tương ứng 141.369 ngàn USD, tăng 1,90% về lượng nhưng lại giảm 2,52% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016; mặt hàng Gạo xuất khẩu giảm mạnh, giá trị xuất khẩu ước đạt 9.611 ngàn USD với khối lượng 25.391 tấn giảm 48,56% về giá trị và 37,41% về lượng xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2016. Tình hình này đã làm mức tăng trưởng của *kim ngạch xuất khẩu* trong quý I năm 2017 chỉ bằng 92,62% so với cùng kỳ năm 2016, ước đạt 164.938 ngàn USD (không tính xăng dầu tạm nhập tái xuất). *Nhập khẩu* chủ yếu của tỉnh vẫn là xăng dầu, nếu tính theo mặt hàng nhập khẩu thì Xăng dầu giảm 35,03% về khối lượng và 11,19% về kim ngạch, điều này làm cho tổng trị giá hàng nhập khẩu quý I năm 2017 ước tính đạt 90.379 ngàn USD, giảm 7,65% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng giá trị thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện do nhà nước quản lý là 695.930 triệu đồng, tăng 14,17% so với năm trước (vốn nhà nước do Trung ương quản lý thực hiện là 287.025 triệu đồng, do Địa phương quản lý chiếm

¹⁶ Công ty Henty Mechanism and Plastics (Trung Quốc) tìm hiểu cơ hội đầu tư Nhà máy dệt nhựa; Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) tìm hiểu, đầu tư khu dịch vụ chất lượng cao trên địa bàn tỉnh theo hướng liên kết với bệnh viện công của tỉnh.

¹⁷ Trong đó thương mại ước đạt 14.005 tỷ đồng tăng 4,50% so với cùng kỳ năm trước; Khách sạn – nhà hàng ước đạt 2.743 tỷ đồng tăng 4,13% so với cùng kỳ năm trước.

¹⁸ Trong đó, lượng khách phục vụ vào dịp Tết Nguyên đán từ ngày 29 đến mùng 6 Tết là 434.000 người; tổng doanh thu du lịch đạt 5,625 tỷ đồng, tăng 17,2 tỷ đồng so với dịp Tết năm 2016.

408.905 triệu đồng), được tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm và các công trình có yêu cầu bức thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Công tác điều hành ngân sách nhà nước được quan tâm thực hiện và đảm bảo theo dự toán phân bổ, ước 3 tháng đầu năm (tính đến ngày 10/03/2017) tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.172 tỷ đồng, đạt 17,74% dự toán năm¹⁹; ước thực hiện chi cân đối ngân sách địa phương 2.092 tỷ đồng, đạt 21,81% dự toán năm²⁰.

Hoạt động tín dụng tiếp tục phát triển, thực hiện đúng các quy định về huy động, cho vay và lãi suất, đảm bảo cung cấp đủ vốn cho phát triển kinh tế và thực hiện các mục tiêu xã hội²¹, trong đó ưu tiên nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển các chương trình, đề án trọng điểm của Tỉnh, hỗ trợ vốn và tư vấn chính sách tín dụng cho doanh nghiệp Khởi nghiệp, DNNVV. Tình hình lãi suất huy động (VNĐ) và lãi vay²² của hầu hết các Chi nhánh NHTM trong quý tương đối ổn định.

2. Về văn hoá - xã hội

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tốt hướng đến xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, phát huy chuẩn mực giá trị văn hoá và quảng bá hình ảnh con người đất Sen Hồng đến với du khách địa phương và quốc tế.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm 2017 được thực hiện tốt, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường của đa số các cấp học đều đạt chỉ tiêu²³; tỷ lệ học lực học sinh phổ thông đạt khá giỏi tăng²⁴. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Từ đầu năm đến nay, Tỉnh có thêm 04 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học đến nay được 213/708 trường, chiếm tỷ lệ 30,08% (Kế hoạch năm 2017 là 216/701, chiếm tỷ lệ 30,81%). Học sinh giỏi cấp quốc gia THPT tăng hơn năm trước và duy trì ổn định nhiều năm liền²⁵.

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh; thể dục thể thao quần chúng được duy trì. Trong các tháng đầu năm, trên địa bàn Tỉnh đã diễn

¹⁹ Trong đó: Thu nội địa: 1.157 tỷ đồng (Thu xổ số kiến thiết: 148 tỷ đồng); Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 14,8 tỷ đồng.

²⁰ Chi đầu tư phát triển: 505,6 tỷ đồng, Chi thường xuyên: 1.265,8 tỷ đồng.

²¹ Ước thực hiện đến cuối tháng 3/2017, huy động vốn trên địa bàn đạt 31.140 tỷ đồng, tăng 2,63% so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay ước đạt 46.383 tỷ đồng, tăng 4,76% so với đầu năm; nợ xấu là 432,89 tỷ đồng, chiếm 0,93% tổng dư nợ.

²² Vay ngắn hạn bằng VNĐ thuộc 05 ngành, lĩnh vực ưu tiên tối đa là 7%/năm; khoản vay ngắn hạn khác: phổ biến từ 8%/năm đến 12,5%/năm; đối với khoản vay trung hạn: phổ biến từ 10%/năm đến 13%/năm.

²³ Cụ thể: nhà trẻ 20,20%; mẫu giáo 3-5 tuổi 81,70%; mẫu giáo 5 tuổi đạt 98,20%; tiểu học 99,9%; THCS đạt 96,21%; THPT 62,09%. Tỷ lệ học sinh vào học các lớp đầu cấp: lớp 1 đạt 99,99%; lớp 6 đạt 99,59%; lớp 10 đạt 98,92%. Thực hiện 43 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo cộng đồng với 893 trẻ.

²⁴ Kết quả chất lượng giáo dục: Giáo dục tiểu học: Xếp loại phẩm chất và năng lực đạt 99,79% (giảm 0,21%) và hoàn thành các môn học đều đạt trên 97%. Giáo dục trung học: Học lực khá giỏi THCS đạt 57,81% , THPT đạt 59,05%. So với cùng kỳ năm trước: THCS tăng 0,01%, THPT tăng 8,54%.

²⁵ Học sinh giỏi cấp quốc gia THPT đạt 17 giải xếp hạng Nhất khu vực ĐBSCL (không bao gồm TP Cần Thơ)

ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, các giải thể thao²⁶ được tổ chức theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn²⁷ nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, cao điểm là đợt hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017 và kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Cao Lãnh. Tổ chức họp mặt đồng hương Đồng Tháp tại thành phố Hồ Chí Minh, Họp mặt Trí thức tỉnh Đồng Tháp; Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017; Tổ chức Lễ phát động chương trình “Chuyến xe tri thức” phục vụ nhân dân các xã biên giới - các xã nông thôn mới tại tỉnh Đồng Tháp.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng và có nhiều tiến bộ trong thực hiện công tác chuyên môn, kỹ thuật, thái độ phục vụ tạo được niềm tin với người bệnh góp phần duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế. Công tác dự phòng, tiêm chủng được ưu tiên thực hiện góp phần làm giảm tỷ lệ mắc các dịch bệnh phổ biến như Sốt xuất huyết, Tay chân miệng²⁸,... Công tác kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường²⁹. Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực y tế³⁰ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh để phục vụ người dân.

Công tác giải quyết việc làm: trong 3 tháng đầu năm đã tổ chức 03 phiên giao dịch việc làm, có 31 đơn vị, doanh nghiệp dự tuyển và có 916 người lao động tham gia. Tính chung từ đầu năm đến nay đã có 9.672 lao động được giải quyết việc làm (trong đó nữ 4.766). Tổng số đến nay có 573 người đi lao động nước ngoài, đạt 57,3% kế hoạch năm 2017, nhiều hơn 425 người so cùng kỳ năm trước.

Công tác đào tạo nghề: thực hiện phân bổ chỉ tiêu đào tạo nghề ở tất cả các cấp trình độ; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ chuyển đổi hoạt động dạy nghề sang hoạt động giáo dục nghề nghiệp của tất cả các đơn vị dạy nghề trong Tỉnh . Trong tháng, các trường, cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho 820 học viên sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và được cộng đồng xã hội hưởng ứng tham gia với nhiều chương trình thiết thực, việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo được quan tâm thực hiện đầy đủ và kịp thời³¹.

²⁶ Hoạt động giao lưu giữa Đồng Tháp và Prayveng; giải Taekwondo Cup các Câu lạc bộ lần III năm 2016; giải xe đạp chào mừng Tuần lễ du lịch; giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc (Khu vực 3) lần VII năm 2017; giải Bóng đá, Bơi lội học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở,...

²⁷ Như: triển lãm, viết thư pháp, các hoạt động đọc sách, mùa Lân, giao lưu đờn ca tài tử, hội thi, hội diễn, hát với nhau, chương trình ca múa nhạc tổng hợp...

²⁸ *Bệnh sốt xuất huyết:* trong tháng 02 mắc 181 ca, giảm 11,27% (23 ca) so với tháng 01 (204 ca); So với cùng kỳ năm 2016 số ca mắc giảm 55,79%. *Bệnh Tay chân miệng:* trong tháng 02 mắc 167 ca, giảm 01,79% (03 ca) so với tháng 01 (170 ca). So với cùng kỳ năm 2016 số ca mắc giảm 16,33% (66 ca).

²⁹ Kết quả thanh, kiểm tra có 642 cơ sở đạt tiêu chuẩn ATTP/ 769 cơ sở được thanh, kiểm tra, đạt tỷ lệ 83,49%.

³⁰ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (TP Hồ Chí Minh) đến tìm hiểu đầu tư dịch vụ y tế chất lượng cao trên địa bàn tỉnh theo hướng liên kết với bệnh viện công của Tỉnh; Đoàn Hiệp hội Phát triển kinh tế khu vực ASEAN (ARECO) Nhật Bản ký biên bản ghi nhớ với Tỉnh hợp tác xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực y tế.

³¹ Tổng số có 130.452 lượt đối tượng được tặng quà trong dịp Tết với tổng số tiền là 33.702 triệu đồng, trong đó có 26.255 người có công với cách mạng được tặng quà với trị giá quà tặng 10.223 triệu đồng.

3. Cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Mô hình chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân được nhân rộng và lan toả rộng khắp, thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và thường xuyên được rà soát, đơn giản hoá; hoàn thiện nền hành chính thông qua kết quả đo lường xác định chỉ số hài lòng của người dân, được Tỉnh tổ chức bắt đầu triển khai từ năm 2014 liên tục đến năm 2016 và trong thời gian tới. Tổ chức cho các cơ quan đơn vị, địa phương ký cam kết thực hiện công tác cải cách hành chính và ký cam kết thực hiện các tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính.

Các lực lượng thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ tốt các địa bàn, mục tiêu trọng yếu, nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới tiếp tục được giữ vững ổn định. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông cho người dân.

Công tác đối ngoại luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và đạt nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường công tác đối ngoại của Tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về biên giới và triển khai kế hoạch cấm mốc được đảm bảo. Tiếp và làm việc với các đoàn của các tổ chức, doanh nghiệp của các nước: Campuchia, Nhật Bản, Đài Loan, Israel, Đan Mạch, Lào đến chào xã giao, trao đổi hợp tác, xúc tiến đầu tư trên nhiều lĩnh vực (hoa kiểng, chế biến tinh bột, protein và chất xơ từ khoai lang; giáo dục và nông nghiệp sạch).

4. Hạn chế, khó khăn

- Sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2016-2017 đạt năng suất thấp do mực nước lũ trong năm 2016 không cao, kèm theo thời điểm trổ bông của phần lớn diện tích lúa gặp mưa nhiều và đất trồng ở nhiều nơi đã bị bạc màu do khai thác quá mức làm tăng giá thành sản xuất. Mặc dù, giá trị và khối lượng xuất khẩu mặt hàng Gạo đều giảm sút nhiều so với cùng kỳ nhưng hoạt động thu mua vẫn diễn ra bình thường, giá cả thu mua tương đương cùng kỳ năm trước (5.150-5.250 đồng/kg) vẫn đảm bảo lợi nhuận cho bà con nông dân, tuy nhiên lợi nhuận không cao.

- Tình hình sản xuất công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ, nhất là sản phẩm Thủy sản đông lạnh (tăng thấp). Trong nhiều năm qua đầu tư mở rộng và đầu tư mới của sản xuất công nghiệp vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm mới hầu như không có, dẫn đến năng lực sản xuất mới của các sản phẩm này không tăng lên.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ quý I năm 2017 tăng trưởng không cao so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân do giá cả trong thời gian qua tương đối ổn định, mặt khác do tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn nên mức tiêu dùng của người dân tăng trưởng không nhiều.

- Tình hình xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Tỉnh gặp nhiều khó khăn do có sự cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác. Đối với mặt hàng thủy sản tại thị trường Mỹ, do thuế chống bán phá giá cao và các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm khắt khe, các doanh nghiệp trong Tỉnh khó đáp ứng yêu cầu, nên mức tăng trưởng chỉ giữ được ở mức thấp. Châu Á và Châu Mỹ là 2 thị trường chính mà doanh nghiệp thủy sản Đồng Tháp xuất khẩu ổn định, có kim ngạch xuất khẩu tăng. Đối với châu Á, nổi bật là thị trường Trung Quốc, mặc dù giá xuất khẩu không cao, nhưng các sản phẩm của doanh nghiệp Tỉnh dễ tiếp cận.

- Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp còn kém hiệu quả, số doanh nghiệp giải thể chiếm tỷ lệ cao, tương ứng với 1 doanh nghiệp thành lập mới - tái hoạt động thì có hơn 1 doanh nghiệp giải thể - tạm ngưng - bỏ địa chỉ. Bên cạnh tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, thì nhiều sản phẩm sản xuất của Tỉnh còn thiếu tính cạnh tranh do gặp nhiều khó khăn trong vận dụng công tác cải tiến bao bì, đóng gói bảo quản để gia tăng giá trị cho sản phẩm; tìm kiếm kênh phân phối; xây dựng nhãn hiệu và phát triển thương hiệu chưa được quan tâm đúng mức.

- Tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp do số lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng lớn, ý thức chấp hành Luật giao thông của người dân chưa cao³². Tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp do các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hoá chưa quan tâm và tuân thủ các quy định về an toàn PCCC³³.

II. Nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2017

- Thường xuyên theo dõi tình hình thu hoạch vụ lúa Đông Xuân 2016 - 2017 và xuống giống lúa Hè Thu năm 2017; nắm bắt chặt chẽ tình hình thời tiết, dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, vật nuôi, kịp thời có giải pháp phòng trừ hiệu quả. Tiếp tục phổ biến, hướng dẫn nông dân các quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hiệu quả, với chi phí, giá thành thấp, năng suất, chất lượng sản phẩm cao.

- Theo dõi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; khuyến khích nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, công nghệ, kinh tế, thị trường... định hướng phát triển doanh nghiệp bền vững trong nền kinh tế thị trường, có tính cạnh tranh cao; hỗ trợ thực hiện đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá.

- Tiếp tục duy trì, mở rộng các mối quan hệ hợp tác phát triển, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh công tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế.

³² Từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/3/2017 toàn tỉnh đã xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm 39 người chết và bị thương 20 người, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 03 vụ, số người chết tăng 01 người, số người bị thương tăng 06 người.

³³ Trong quý I/2017 đã xảy ra 12 vụ cháy, tổng giá trị thiệt hại 2.847 triệu đồng, không thiệt hại về người, nguyên nhân cháy chủ yếu do thời tiết khô hanh và do chập điện.

- Theo dõi, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong đầu tư xây dựng, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo các dự án, công trình thực hiện hoàn thành đúng kế hoạch.

- Chuẩn bị thực hiện tốt công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

- Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân; tăng cường công tác y tế dự phòng, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên người.

- Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, chống hoạt động xâm nhập phá hoại; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2017, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 trên địa bàn Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Vụ KTĐP<
- Vụ TH kinh tế QD } Bộ KH&ĐT;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- VP Tỉnh Ủy;
- VP UBND Tỉnh;
- Cục Thống kê;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TH.

GIÁM ĐỐC

Trương Hoà Châu